



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น โรงเรียนบ้านคอนทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น โรงเรียนบ้านคอนทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างแบบถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร ทดแทนถังเก็บน้ำทรงกลมแป้นเดิมที่ชำรุด รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ราคากลาง ๔๓๕,๐๐๐.- บาท)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ของโครงการแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือโดยเป็นสัญญาเดียว โดยกำหนดผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๙๕,๗๕๐.- บาท
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๘/ว ๐๐๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้
 - ๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 - ๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 - ๖.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง ในวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยผู้ซื้อแบบและรายการรายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หรือรับฟัง

/รายละเอียด...

รายละเอียดเพิ่มเติมตามวันและเวลาดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าได้ไปดูและทราบสถานที่ก่อสร้าง หรือรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ในการก่อสร้างแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ในเวลาทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และในวันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร ชั้น ๒) อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร ชั้น ๒) อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๖๕๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ระหว่างวันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.numpu.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๗๓๔-๘๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



(นายสนธยา โปอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ